



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University

ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาชัยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 http://www.psr.u.ac.th

ฉบับที่ ๓๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

**สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ**  
**คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕**  
**พศ.อัจฉรา นุชภักดี ประธานกรรมการ**  
**ดร.เอื้อบุญ ทัพิ่ง กรรมการ**      **ดร.อรรถพล นามวา กรรมการ**  
**พศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน กรรมการ**      **นายอดิศักดิ์ แก้วทองทรัพย์ เลขากรรมการ**  
**วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖**  
**ณ ห้องประชุม ก.๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว**

**ผู้บริหาร มรพส. เปิดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “มองตัวตน...ยลอาเซียน” เชิญชวนร่วมงาน วันนี้ (๖ ส.ค.) วันสุดท้าย**



เมื่อวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นประธานเปิดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “มองตัวตน ยลอาเซียน” ณ หอประชุมศรีวิชิโรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์, นักเรียน และนักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้มีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรดีเด่นประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมถึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ โดย ดร.นุ้ย English Breakfast ในหัวข้อ “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้นำไปใช้ได้จริงในยุคอาเซียน” การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาในคณะ และการแข่งขันทักษะวิชาการที่น่าสนใจ สำหรับวันนี้ (๖ ส.ค.) มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “สืบสานความเป็นไทย : พลังชุมชนกับการฟื้นฟูพื้นที่ประวัติศาสตร์ปากพิง” โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ณ หอประชุมศรีวิชิโรโชติ รวมทั้งการประกวดร้องเพลงแหล่ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

# รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ “กองทุนตั้งตัวได้เพื่อบัณฑิต” โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์



เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” ณ ห้องบงกชเพชร ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส.** เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ วิทยากรพิเศษโดย **รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)** เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กองทุนตั้งตัวได้เพื่อบัณฑิต” เพื่อเป็นแนวทางให้ศิษย์เก่าที่ต้องการประกอบธุรกิจได้ทราบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา และศิษย์เก่า มรพส. ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนมาก

## นักกีฬาว่ายน้ำ มรพส. ร่วมแข่งขัน “อบจ. ลำพูนแชมป์เปียนชิพ 2013”



โครงการให้บริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.ลำพูนแชมป์เปียนชิพ 2013” โดยเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๖๖ รายการ และได้เหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๓๔ รายการ ทั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าแข่งขัน ๘ คน ได้แก่ **เด็กชายณัฐภูมิ ตติยง, เด็กชายธเนศวร โพธิ์สมบัติ, เด็กชายกณวรัตน์ อยู่นิม, เด็กชายปภักร สุขแก้ว, เด็กชายภูผา นุ่มนิม, เด็กหญิงศนันท์ แดงกันหา, เด็กหญิงเกวลี เอี่ยมเมือง และเด็กหญิงฐานิภัทร แสงอบ** สรุปเหรียญรางวัล

นักกีฬาสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม **๑๕ เหรียญ-ทอง ๙ เหรียญ-เงิน ๘ เหรียญ-ทองแดง** และได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ๔ ถ้วย

**มรพส. ประกาศหยุดการเรียนการสอน ๑๐ - ๑๒ ส.ค. และชดเชยการเรียนการสอน ก.พ.ป. ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ส.ค. ...** ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับเป็นศูนย์สอบ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม และ ๒๕ สิงหาคม นั้น เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งข้อมูลดำเนินการสอบในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยให้มีการจัดสอบเพียง ๑ ครั้ง คือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาค ก.พ.ป. (วันเสาร์ - อาทิตย์) โดยให้วันเสาร์ที่ ๑๐ และอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดไม่มีการเรียนการสอน และกำหนดชดเชยในวันเสาร์ที่ ๒๔ และอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ขอความกรุณาอาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน